



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WWW.VOVI.ORG

Số 258

ngày 11 tháng 6, 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Nhân Quả

*Nhân quả vãng lai đường tu học
Oán ân rõ rệt tự chơn hành
Nhận điều hay dở thù dật tốt
Mắt thánh chơn tình xét lý thanh*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 9-4-2000 đến 15-4-2000

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự hiện diện của mọi sự việc đều có giới hạn tại sao ?
- 2) Ánh sáng cũng bị giới hạn tại sao ?
- 3) Hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa tùy theo khả năng sẵn có mà hành tại sao ?
- 4) Mưu mô lường gạt bạn đạo có bị luật nhân quả vầy xéo lương tâm hay không ?
- 5) Tình xa cho cách mấy thành tâm hướng thượng cũng có thể liên lạc được không ?
- 6) Trực giác khai triển tới mức nào mới thôi ?
- 7) Lương tri của loài người có bị giới hạn không ?

1) Melbourne, 9-4-2000 3:02 AM

Hỏi: Sự hiện diện của mọi sự việc đều có giới hạn tại sao ?

Đáp: Thừa sự hiện diện của mọi sự việc đều giới hạn tại vì định luật sanh trụ hoại diệt tiến hóa trong trật tự của Trời đất như vậy là như vậy không thể triển hạn theo ý muốn được

2) Sydney, 10-4-2000 2:10 AM

Hỏi: Ánh sáng cũng bị giới hạn tại sao ?

Đáp: Thừa ánh sáng quang chiếu bởi sự di động của quả địa cầu

3) Sydney, 11-4-2000 12: 45 AM

Hỏi: Hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa tùy theo khả năng sẵn có mà hành tại sao ?

Đáp: Thừa sức sống vẫn vươn lên theo khả năng sẵn có; còn trùng vượn vật cũng là một cuộc sống tùy theo khả năng sẵn có

4) Sydney, 12-4-2000 6:20 AM

Hỏi: Muu mô lường gạt bạn đạo có bị luật nhân quả vầy xéo lường tâm hay không ?

Đáp: Thừa luật nhân quả là luật của Trời đất hình thành không sao tránh khỏi được

5) Sydney, 13-4-2000 1:50 AM

Hỏi: Tình xa cho cách mấy thành tâm hướng thượng cũng có thể liên lạc được không ?

Đáp: Thừa thành tâm hướng thượng cũng có thể tương ứng được gọi là thần giao cách cảm

6) Sydney, 14-4-2000 5:35 AM

Hỏi: Trực giác khai triển tới mức nào mới thôi ?

Đáp: Thừa trực giác phát triển tới vô cùng

7) Sydney, 15-4-2000 3: 45 AM

Hỏi: Lương tri của loài người có bị giới hạn không ?

Đáp: Thừa lương tri của loài người bị giới hạn tùy theo nghiệp lực sẵn có từ nhiều kiếp

Kệ :

*Tiến hóa vô cùng giới hạn lên
Điện năng sức sống điển năng bền
Hư không tiến hóa muôn chiều hướng
Rực rỡ tô màu sáng tỏa lên*

Kệ :

*Thành phần quang chiếu vẫn sanh tồn
Ánh nắng mặt Trời chẳng ác ôn
Quang chiếu như gian hành chuyển tiến
Thức tâm tu luyện giữ phần hồn*

Kệ :

*Luân lưu tiến hóa hoài hoài trụ
Khó khổ vẫn lưu tự dự trừ
Chen lán thực hành vẫn cạnh tranh
Học hỏi không ngừng tự giải mù*

Kệ :

*Tham lam tạo dựng thành danh lợi
Tạo khổ cho tâm phá luật Trời
Vầy xéo tâm cang thành ác nghiệp
Thâu đêm động loạn tự kêu Trời*

Kệ :

*Duyên lành tự đạt tự hướng thanh
Giải tỏa phiền ưu tâm vẫn lành
Triết lý sống động tùy duyên thức
Ban chiếu chơn tình không động loạn
Giải mê phá chấp đạt thông hành*

Kệ :

*Trực giác thanh tịnh tự tiến hoài
Trong không mà có đạt chẳng sai
Vô cùng tiến hóa âm dương tương hội
Giải tỏa phiền ưu tự đời mài*

Kệ :

*Nguyên lý tham dâm của mọi người
Hành thông tự cứu tự vui tươi
Đường đời qui hội thân tâm tiến
Thức giác bình tâm nơi mọi người*

Thư Từ Lai Vãng

B D

Kính thưa Thầy,

Đã mấy năm rồi con muốn viết thư đến Thầy, trước chúc sức khỏe của Thầy, sau con có nhiều điều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Nay có cô N S ở Úc về, con mạo muội viết thư này xin Đức Thầy giảng giải cho con, xin Thầy tha lỗi cho con làm bận rộn Đức Thầy.

Cách nay chừng mười mấy năm con ngồi công phu tới lúc thiền định thì con thấy một vầng trăng sáng y như mặt trăng ngày rằm, ở xa chạy tới ngay mặt con rồi nhập vô ngay trán con, rồi mất, vậy là sao ?

Tới nay con đã lớn tuổi rồi, con ngồi không lâu được : ngồi công phu, niệm Phật, rồi Soi Hồn 15 phút, rồi thở Pháp Luân 12 cái, có lần thở thật là tốt, còn có lần có 6 cái thôi, mà con định không được; con niệm Phật một hồi, con thở Pháp Luân nữa, rồi định lại, cứ vậy hoài, có sao không Thầy ? Xin Thầy giải cho con. Có khi con chuyển PL nó nhút và ê ê nơi trung tim bộ đầu, và ngay trán con cũng ê ê và nhức như vậy, có sao không ? Còn đầu của con trước khi công phu thì tròn, sau 1 năm con công phu nó hủng ngay chính giữa đầu, rồi bây giờ thì hủng thêm hai bên, phải và trái, làm tất cả là 3 chỗ hủng, có sao không Thầy ? Xin Thầy từ bi tha thứ cho con và chỉ dạy cho con những điều con thắc mắc.

Thầy ơi, con lớn tuổi rồi, 82 tuổi rồi mà tu hành không kịp tới đâu. Nếu con tu không kịp, con xin Thầy cho con được lên cõi trên, ở chỗ nào để tu tiếp, vậy có được không ? Con xin Thầy đừng cho con xuống thế gian nữa, đầu làm vua hay tổng thống con cũng không làm, xin Thầy thương và chấp nhận lời xin của con. Con rất đội ơn Thầy, vì con gặp pháp quá trễ, và lại gặp trong lúc gia đình khốn khổ, cơm không đủ ăn, con phải gánh vác tất cả để lo cho các con ổn định. Vừa ổn định thì con lại bị bệnh thần kinh tọa và lại đau thấp khớp nên con ngồi lâu không được, chừng 1 tiếng trở lại, thành ra con tu không tiến. Con còn bị đau mắt cườm, mổ hết 2 con, nên bây giờ con viết không được ngay hàng, xin Thầy tha thứ cho con.

Thầy ơi, con gặp được pháp này con vô cùng hạnh phúc, vì đời con khổ sở, từ 5 tuổi mồ côi cha, 7 tuổi mồ côi mẹ, sống với cô chú, cực khổ biết chừng nào. Tới lớn lập gia đình, tưởng có người lo cho mình, đâu ngờ số phận của con vô phước, một mình tự lo làm nuôi cho nên người. Bây giờ lớn tuổi rồi, mới gặp pháp, mới được hạnh phúc riêng mình. Con nghĩ tới chừng nào con mới trả được ân sâu nghĩa nặng của Đức Tổ và Đức Thầy. Vậy con ráng cố gắng tu để đáp đền ơn nghĩa của Tổ-Thầy. Mà con yếu sức quá Thầy ơi, 82 tuổi rồi, làm sao tu cho kịp để được Thầy khen. Con chay trường từ hồi gặp pháp. Sáu bảy năm sau bị mổ mắt có ăn mặn lại một, hai năm, rồi cũng ăn chay lại tới giờ. Nhiều người bảo con ăn mặn cho lại sức, nhưng con nhứt quyết thà chết chứ không bao giờ ăn mặn trở lại .

Thầy thương, xin ban cho con vài lời dạy bảo, và giải cho con những điều con thắc mắc, con rất đội ơn Thầy .

Hồi xưa Thầy cho con 4 câu thơ :

Trần thế lắm điều trong ác mộng

Mỹ tâm thực hiện chuyển luân vòng
Tân đồ chưa đến nay từng nguyện
Pháp lý giải minh tại thế tầm

Thầy ơi, con tầm đúng pháp mà trẻ quá Thầy, không biết con đủ sức hành pháp hay không, xin Thầy ban vài lời dạy bảo. Con cầu nguyện ơn Trên ban phước cho Thầy của chúng con được dồi dào sức khỏe để dạy bảo chúng con.

Kính bái,
MT

Montréal ngày 12/11/99

MT,

Thầy vui nhận được thư con và được biết con đã ý thức được pháp quý và tự hành là điều quý. Làm người sống trên 80 thì khớp xương bộ đầu sẽ được mở tùy theo trình độ sẵn có. Nếu con có dịp tu theo Vô Vi thì sẽ được mở thêm và để nhận được luồng điển của Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến lên. Cố gắng niệm Phật theo bằng của Thầy đã từng giảng, sẽ được giải trừ lưu thanh, hòa hợp với thanh quang mà tu tiến. Cần làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rún, đầy ngực và tung lên bộ đầu thì mới có cơ hội hiệp khí cùng Trời Đất thì sức khỏe sẽ được gia tăng. Lớn tuổi rồi nên nhớ : có Trời, có Đất, có Đạo, là sẽ được bình an. Không nên đặt ra sở nguyện của chính mình nhưng phải thành tâm tu tiến là cần thiết. Tu lâu mà không thực hành đúng pháp cũng như không. Pháp khứ trừ lưu thanh cần niệm Phật đúng và nhiều thì mới có cơ hội thức tâm.

Con đã thực hành giải trừ bằng cách niệm Phật thì trừ khí sẽ không có cơ hội xâm nhập tâm thân. Người chơn tu cần hành đều đặn, từ trường sẽ tốt và giải tất cả nghiệp lực nhiều kiếp đã ẩn tàng trong tâm.

Có đời có đạo, nếu người tu không chấp nhận đời để tiến hóa thì dũng chí không phát triển. Nhiều vị Phật tu và đã hy sinh trở thành cây cỏ làm thuốc cứu đời để thể hiện được tâm từ bi.

Thiền mà thấy được ánh sáng của mặt trăng nhập vào trán, chứng minh là từ trường điển quang của khối óc được phát triển đi lên vượt khỏi Vòm Trời rất quý. Còn nước còn tát, tu được phút nào hay phút nấy, không cần ngồi thiền như cục đất! Tu là cần hành pháp đúng đắn đầy đủ là tốt. Niệm Phật thay thế sự lo âu. Bốn câu thơ Thầy đã viết cho con, hiện nay con đang truy tầm và cầu tiến.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

Vườn Thơ Vô Vi

Thanh Cao

Nguyên lý thanh cao có trong ta
Tu hành thanh tịnh mới hiểu ra
Hồn vui tiến hóa chung hòa hợp
Học hỏi không ngừng tự nở hoa
Nở hoa trong cảnh bao la
Tìm ra nguyên lý sâu xa của Trời
Thành tâm tu luyện hợp thời
Hồn rời trần tục, hồn về quê cha
Quê cha sống chẳng còn xa
Hồn là ánh sáng tự ta lọc sàng
Lọc cho trong sáng nhẹ nhàng
Hồn vui hồn tiến hồn hòa nơi nơi
Sống trong đạo pháp thanh thoi
Hồn vui , hồn niệm, hồn hơi khí trời
Đường tu mở rộng tuyệt vời
Nhìn xa hiểu rộng hồn rời tham sân
Tu hành mới biết hồng ân
Cha Trời ban xuống toàn dân học bài
Học trong nhịn nhục sửa sai
Qui về một mối, chẳng sai chẳng lầm
Tu hành luyện đạo tự tầm
Qui y chánh pháp chẳng lầm đường đi
Luôn luôn học hỏi dự thi
Tự hòa, tự tiến, tự đi về Trời

Lê Đăng Thái
Germany

Trời Cao

Trời cao lớn rộng mênh mông
Nhìn đâu chẳng thấy, thấy thấu vào lòng
Người tu khai triển một vòng
Luân xa sáu huyết mở lòng từ bi
Từ bi giải tỏa sân si
Tâm người rộng mở nghĩa ân Phật Trời
Nghe qua chân lý rạng ngời
Biết lo tu sửa chẳng rời mẹ cha
Mẹ cha luôn có trong ta
Sao người chẳng thức, tự ta xa rời
Mẹ cha sống động đời đời
Luôn luôn ban chiếu hòa vào tâm con
Tâm con trong sáng như gương
Thực hành tinh tấn, tình thương tràn đầy
Nghe qua lời giảng của Thầy
Thầy thương thầy độ ơn này chớ quên
Luôn luôn tưởng nhớ bề trên
Một phút linh cảm, ấm êm tấm lòng

Trần thị Thanh Thủy
Germany

Vô Vi Vòng Quanh Thế Giới

TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON - HOA KỲ
12608 DALEWOOD DRIVE
SILVER SPRING, MD. 20906-4111
TEL: (301)933-4270
E-Mail: E-Mail: voviWashingtonDC-Yahoo.com

Thủ Đô Washington, ngày 1 tháng 6 năm 2000

THÔNG BÁO

Niềm hân hoan khi chúng tôi được dịp thông báo về tin tức mới nhất đến quý bạn đạo thân thương :

Quyển sách được trông đợi từ lâu, nay đã hoàn thành: **ĐỊA NGỤC DU KÝ**

Đây là một quyển sách dày 400 trang được trình bày thật trang nhã, với một nội dung vô cùng phong phú. Một đóa hoa kỳ diệu trong vườn hoa Tâm Linh .

Quý bạn có thể dùng để nghiên cứu hoặc để làm quà tình thương đến bà con quen thuộc, hay bạn bè thân mến.

Sách được **KÍNH BIẾU** miễn phí.

Xin quý bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi

Cám ơn sự quan tâm của quý bạn, kính chúc quý bạn thân tâm thường lạc.

Kính bái,

Võ Quang

Hướng Tâm Cầu Nguyện

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông **DƯ BÁ TÔNG** mất ngày 04-06-2000 (nhằm ngày mùng 3 tháng 5 năm Canh Thìn) tại quận Long Toàn, tỉnh Trà Vinh Việt Nam, hưởng thọ 69 tuổi, là anh của bạn đạo **Dư Bích Nga**.

Thiền đường Hồng Bính Hoàng (Virginia)

Thông Báo của BTC Đại Hội Thanh Tịnh 2000 tại Prague

Chúng tôi đã gửi cẩm nang cho bạn đạo đã ghi danh tại Hoa Kỳ rồi vậy nếu hết tuần sau mà bạn đạo không nhận được cẩm nang hoặc chi tiết ghi danh có trật xin liên lạc gấp với:

Xuân Mai

Phone: 530-589 697

email mnguyen@apple.com

Còn bạn đạo Âu Châu thì sẽ nhận được từ anh Dominique trễ lắm vào khoảng tuần chót của tháng 6 -2000. Bạn đạo Canada và Úc Châu cũng sẽ nhận được trễ lắm vào tuần lễ 25 tháng 6 - 2000 .

Xin nhắc lại bạn đạo cần đưa rước tại phi trường phải thông báo cho chúng tôi trước 15 tháng 6 - 2000 để chúng tôi đủ thời giờ tổ chức, xin fax về : 530-5891517 hay 514-3628036 , ngày giờ đến, chuyển bay hãng máy bay. Nếu có thay đổi ngày giờ đến vào giờ chót xin xem trong cẩm nang để liên lạc với ban tổ chức.

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn